

Số: /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 17/3/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Công văn số 959/BTP-TĐKT ngày 17/3/2023 của Bộ Tư pháp về việc đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 17/3/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 05/2018/TT-BTP), qua thực tiễn 05 năm triển khai thi hành, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Thông tư số 05/2018/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 07/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2018, thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp. Thông tư số 05/2018/TT-BTP đã cụ thể hóa các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP để triển khai áp dụng trong ngành Tư pháp.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay sau khi Thông tư được ban hành, Sở Tư pháp đã quán triệt các nội dung cơ bản của Thông tư đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành thông qua nhiều hình thức, như: “Ngày pháp luật” hàng tháng; Bản tin Tư pháp Hà Tĩnh; Viết tin, bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; Sao gửi trên Hệ thống hồ sơ công việc;... Do đó, nhận thức của công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hà Tĩnh đối với công tác thi đua, khen thưởng được củng cố, nâng cao; Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; Việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư

pháp, Giấy khen Giám đốc Sở đối với các tập thể, cá nhân trong ngành được triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc và căn cứ xét khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP.

Công tác xây dựng các Quy chế, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng được quan tâm triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của đơn vị, hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch công tác của tỉnh, của ngành, hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành Bộ Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Kết quả xếp hạng thi đua do Sở ban hành là một trong các căn cứ quan trọng để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, Sở đã chú trọng bố trí nguồn nhân lực, quan tâm kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở và Hội đồng xét sáng kiến Ngành, đảm bảo các Hội đồng hoạt động hiệu quả, phù hợp với Quy chế. Hiện nay đã bố trí 01 công chức Văn phòng Sở kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng; Có 07 đồng chí là đại diện Lãnh đạo Sở, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, tổ chức đoàn thể cơ quan tham gia vào Hội đồng Thi đua, khen thưởng. Hội đồng này thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua được diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả; Có 07 đồng chí là những cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực công tác tư pháp tham gia Hội đồng xét sáng kiến. Hội đồng đã thực hiện tốt việc xem xét, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác triển khai, tổ chức các phong trào thi đua

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động, hàng năm, tại Hội nghị công chức, viên chức, Sở Tư pháp đều phát động các phong trào thi đua thường xuyên với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Cụ thể: Năm 2018, chủ đề “*Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018*”; Năm 2019, chủ đề “*Ngành Tư pháp Hà Tĩnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019*”; Năm 2020, chủ đề “*Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao*”.

năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 30 năm ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh”; Năm 2021, chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 30 năm ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh”; Năm 2022, chủ đề “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022”; Năm 2023, chủ đề “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023”. Đồng thời, tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành. Để phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Sở đã tổ chức đăng ký và tổ chức ký kết giao ước thi đua cho từng tập thể, cá nhân tại Hội nghị công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã tiến hành đăng ký giao ước thi đua với Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và các cơ quan thuộc Khối thi đua Nội chính.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, Sở đã phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất do Bộ Tư pháp phát động, như: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Ngành Tư pháp đồng thuận, hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hà Tĩnh” giai đoạn 2022 - 2025;... Các phong trào thi đua được tổ chức với nội dung, hình thức, biện pháp thi đua phong phú, đa dạng, đóng góp tích cực trong việc tạo động lực trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động vượt qua bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hạn chế về biên chế, kinh phí,... để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sở Tư pháp cũng đã quan tâm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua bằng hình thức phù hợp. Thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, của Bộ Tư pháp, Sở đã ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII. Trong năm 2020, Sở cũng đã tổ chức Sở cũng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp

Hà Tĩnh lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020, qua đó tôn vinh 04 tập thể, 05 cá nhân là điển hình tiên tiến của ngành; 01 tập thể đã được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể nói, điểm nổi bật trong tổ chức các phong trào thi đua tại Sở Tư pháp trong những năm qua đó là gắn bó mật thiết với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà, của ngành Tư pháp, từ đó khơi gợi, tạo động lực cho mỗi công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh nhà, lời dạy của Bác Hồ “*Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua*” và các phong trào thi đua đã trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng

Công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được Sở Tư pháp thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua - khen thưởng và các văn bản có liên quan. Việc bình xét được thực hiện tại các cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở, trên cơ sở nguyên tắc dân chủ. Đã thường xuyên quan tâm theo dõi, từ đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ, trực tiếp làm công tác tham mưu, đảm bảo việc khen thưởng thực chất, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể này.

Theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Thông tư số 05/2018/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của tỉnh, về thẩm quyền, Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện công nhận đối với các danh hiệu thi đua, gồm: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến cho các Phòng, Trung tâm và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; Về hình thức khen thưởng, Giám đốc Sở tặng Giấy khen. Tỷ lệ, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen được quy định rõ trong Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở và hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2022, Giám đốc Sở Tư pháp đã công nhận 35 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 295 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 52 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Tặng Giấy khen cho 49 lượt tập thể, 251 lượt cá nhân, trong đó có 31 lượt Phòng Tư pháp, 141 lượt công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, đã xét tặng Giấy khen Giám đốc Sở cho 31 lượt tập thể, 22 lượt cá nhân trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất.

Công tác thẩm định hồ sơ, họp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở được thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP, các văn bản hướng dẫn và Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở. Văn phòng Sở - Cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trình trước khi Hội đồng tổ chức họp. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở họp, xem xét, đánh giá báo cáo thành tích của từng tập thể, cá nhân, thảo luận, biểu quyết để lựa chọn các tập thể, cá nhân xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng, trong đó có xem xét tỷ lệ xét tặng giữa cá nhân có giữ chức vụ và không giữ chức vụ. Mặt khác, đảm bảo tỷ lệ, số lượng các tập thể, cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo đúng quy định. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Tư pháp đã tham mưu Giám đốc Sở đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 09 lượt tập thể, 20 lượt cá nhân, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 72 cá nhân. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc thẩm định hồ sơ, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp nên hồ sơ trình khen thưởng được tiếp nhận, hạn chế tối đa việc trả, bổ sung, chỉnh sửa; tỷ lệ giữa số lượng đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đạt mức cao.

3. Việc trích lập và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Quỹ thi đua, khen thưởng Sở được hình thành từ nguồn ngân sách thường xuyên và nguồn kinh phí nghiệp vụ để thực hiện công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tại địa phương, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong hưởng ứng các phong trào thi đua do Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ phát động, thực hiện đầy đủ việc góp ý, xây dựng Kế hoạch, Quy chế, sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo,... theo đề nghị của Trưởng Khu vực thi đua.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong thời gian qua, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sau khi Thông tư số 05/2018/TT-BTP được ban hành và triển khai thực hiện. Thông tư số 05/2018/TT-BTP đã tạo hành lang pháp lý để áp dụng thống nhất các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, phù hợp

với đặc thù của ngành Tư pháp, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

Từ năm 2018 đến nay, vượt qua những khó khăn chung cả cả nước, của tỉnh nhà do dịch bệnh Covid-19, đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, từ đó khơi dậy tinh thần, ý thức học tập, làm việc của công chức, viên chức, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, địa phương, tạo nền tảng quan trọng cho thời gian tiếp theo. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng được thể hiện rõ nét. Các phong trào thi đua được các tập thể, cá nhân trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt nhiều kết quả. Nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của ngành và thực tiễn hoạt động của cơ quan; các tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, thiết thực.

Việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Có thể nói, các phong trào thi đua đã thực sự là “đòn bẩy”, động lực để vượt khó, tạo ra khí thế thi đua mới, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp vượt qua khó khăn, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nói chung, triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP, Sở Tư pháp nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Hoạt động của các Khu vực thi đua chưa thực sự hiệu quả, chưa đánh giá, theo dõi được toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở Tư pháp, Cục thi hành án các tỉnh, thành phố. Việc suy tôn của Khu vực thi đua còn phụ thuộc lớn vào kết quả chấm điểm dự kiến của Bộ Tư pháp, do đó phần nào làm giảm đi vai trò của Khu vực thi đua trong việc đánh giá, suy tôn đơn vị xứng đáng nhận Cờ thi đua của Ngành.

- Việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Tư pháp hàng năm vẫn còn chậm (thông thường vào quý II), ảnh hưởng đến việc triển khai tại cơ sở, nhất là đưa các nội dung chấm điểm vào Kế hoạch công tác tư pháp, các Kế hoạch chuyên đề; Mặt khác cũng ảnh hưởng đến việc xây dựng Bộ Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã do các tiêu chí chấm điểm cơ bản được xác định trên cơ sở Bộ tiêu chí của Bộ Tư pháp.

- Việc chi trả tiền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chưa kịp thời, do đó, ảnh hưởng đến việc động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Trong những năm gần đây, số lượng chỉ tiêu đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp trong phong trào thi đua chuyên đề giảm so với giai đoạn trước, chỉ còn 01 tập thể, 01 cá nhân, trong khi các điều kiện, tiêu chí để xét tặng ngày càng cao. Năm 2022, ngoài các tiêu chí đã quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BTP, điều kiện để tập thể thuộc Sở đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là không bị Bộ trừ điểm nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, tại thời điểm trình hồ sơ khen thưởng, các đơn vị thuộc Bộ chưa hoàn thành việc chấm điểm đối với Sở Tư pháp, việc các Sở đề nghị khen thưởng dựa trên đánh giá kết quả hoạt động cũng như những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với hoạt động của Ngành; mặt khác, một số đơn vị như Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, các Phòng Công chứng thuộc Sở không có tiêu chí chấm điểm tương ứng tại Bộ tiêu chí của Bộ. Do đó, việc quy định việc khen thưởng như năm 2022 đối với các tập thể là không phù hợp, ảnh hưởng đến động lực thi đua của các tập thể, cá nhân ở cơ sở.

- Việc xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng, ứng dụng các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

- Cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng của Sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác; chưa thường xuyên được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua khen thưởng, do đó vẫn còn một số hạn chế nhất định trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua - khen thưởng chưa được phát huy mạnh mẽ.

- Các nguồn lực chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Do điều kiện khó khăn chung của Ngành nên việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

3. Kiến nghị, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP

Để các quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) và thực tiễn của Ngành, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh có một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp như sau:

- Tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư có quy định về trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc “*Chủ trì, phối hợp với thủ trưởng*

các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí chấm điểm, xếp hạng và tổ chức chấm điểm, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng”, tuy nhiên chưa có quy định riêng về việc xây dựng Bộ Tiêu chí, đặc biệt là thời hạn ban hành. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét quy định cụ thể về nhiệm vụ xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm và quy định thời gian ban hành trong quý I hàng năm để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời, trên cơ sở Quyết định của Bộ để xây dựng, ban hành sớm Bộ Tiêu chí chấm điểm các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tư pháp ở cấp huyện.

- Điều 14 Thông tư có quy định về tiêu chuẩn đối với danh hiệu “*Cờ thi đua ngành Tư pháp*”, tuy nhiên chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương. Do đó, để các địa phương thống nhất trong thực hiện, triển khai các phong trào thi đua, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét quy định cụ thể tại Thông tư thay vì quy định tại văn bản hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm như hiện nay.

Mặt khác, đề nghị bổ sung quy định về quy trình bình xét thi đua tại Khu vực thi đua theo hướng tôn trọng kết quả bình xét, suy tôn của Khu vực, không phụ thuộc vào kết quả chấm điểm, xếp hạng dự kiến của Bộ Tư pháp.

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét bổ sung quy định về thời gian chi trả tiền khen thưởng kể từ khi có Quyết định khen thưởng được ban hành để đảm bảo kịp thời khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét tăng tỷ lệ khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với cá nhân, tập thể thuộc Sở Tư pháp trong phong trào thi đua chuyên đề hàng năm; Mặt khác, không căn cứ vào các tiêu chí bị trừ điểm theo Bộ tiêu chí chấm điểm của Bộ Tư pháp để xem xét khen thưởng đối với tập thể do Sở Tư pháp đề xuất khen thưởng.

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 17/3/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, xin báo cáo Vụ Thi đua - Khen thưởng biết, tổng hợp chung./.

Nơi nhận:

- Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Viết Hồng